

# นิสสันบริจาคเงินพร้อมรถนิสสันนาวาร่า 2 คันรวมมูลค่า 6.27 ล้านบาทสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



ปทุมธานี, 22 มกราคม 2556 : บริษัทนิสสัน มอเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคและรถกระบะนิสสันนาวาร่าจำนวน 2 คันรวมมูลค่า 6.27 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าสร้างและซ่อมแซมบ้านจำนวน 33 หลังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น การสร้างบ้านหลังใหม่จำนวน 15 หลังและการซ่อมแซมบ้านจำนวน 18 หลัง พร้อมกับนำทัพพนักงานนับ 100 คนร่วมเป็นอาสาสมัครปันน้ำใจลงแรงสร้างบ้านให้กับ 9 ครอบครัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมูลนิธิที่อยู่อาศัยให้ได้รับมอบบ้านหลังใหม่ในกิจกรรม **“นิสสัน สร้างบ้านมั่นคง สร้างสังคมอย่างยั่งยืน ปีที่ 2”**

หลังจากที่บริษัทนิสสัน มอเตอร์ จำกัด ประกาศความร่วมมือจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ล้านบาทโดยประมาณ) ขยายโครงการให้ความช่วยเหลือผ่านทางฮาบีแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี อินเตอร์เนชันแนลไปยังเครือข่าย 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินเดี ย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย ได้รับความช่วยเหลือจะครอบคลุมการสร้างบ้านที่พักอาศัยชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และช่วยปรับปรุงระบบน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัย รวมกว่า 500ครัวเรือน พร้อมกับได้มอบรถยนต์นิสสันเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ

นายริค แสททาเวย์ รองประธานฮาบีแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี สำนักงานภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า *“เรายินดีกับการขยายความร่วมมือกับนิสสันในครั้งนี้ นิสสันได้ให้การสนับสนุนฮาบีแทต นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยนิสสันอเมริกาเหนือได้บริจาคเงินจำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับฮาบีแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคน แคทริน่าและริต้า หลังจากนั้นเป็นต้นมา ความร่วมมือได้ขยายออกไปในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่มีความเสี่ยงจากเหตุภัยทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และสำหรับการมอบให้ในครั้งนี้ นับเป็นพันธสัญญาที่ช่วยสร้างโอกาสและมอบอนาคตที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ขอขอบคุณนิสสันที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในครั้งนี้”*

นายชานาญ วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ได้กล่าวว่า *“มูลนิธิที่อยู่อาศัย ขอขอบคุณสำหรับการบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ แม้ว่าปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จะได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมการ*

สนับสนุนทั้งในรูปของเงินบริจาค วัสดุสิ่งของ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ช่วยสร้างซ่อมบ้านหลัง  
น้ำลดไปแล้วกว่า 1,000 ครอบครัวก็ตาม แต่ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ใน  
การซ่อมแซม การสนับสนุนของบริษัทนิสสันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและมอบคุณภาพชีวิต  
ที่สดใสให้กับครอบครัวที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว การมอบรถอีก 2 คันยังก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว  
อย่างมาก เพื่อให้การทำงานสามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่ที่มูลนิธิฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน “

เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนตามแนวทาง Blue Citizenship  
บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำพนักงานนับ 100 คนร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อ  
ลงแรงสร้างบ้านให้กับ 9 ครอบครัวที่ได้รับมอบบ้านหลังใหม่ในวันที่ 22 มกราคม 2555 ณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
อีกด้วย

ด้านนางวราภรณ์ โคมลอย อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานคลังสินค้าในห้างสรรพสินค้า สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มครอบครัวที่  
รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมูลนิธิที่อยู่อาศัยให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “บ้านหลังเดิมที่ตนอาศัยอยู่ใน  
ที่ดินผืนเล็กๆ ใกล้กับวัดสุราษฎร์รังสรรค์ร่วมกับญาติพี่น้องอีก 6 ครอบครัวมานานกว่า 40 ปี ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อ  
ของสามีทำงานเป็นสัปเหร่อที่วัด จนบ้านแต่ละหลังเริ่มผุพังตามกาลเวลา เรามีห้องน้ำเพียงห้องเดียวใช้ร่วมกันถึง 5  
ครอบครัว ยังไม่มีปัญญาจะหาทางสร้างขึ้นมาใหม่ เพราะแต่ละคนมีอาชีพรับจ้าง รายได้แทบไม่พอค่าใช้จ่ายในแต่ละ  
เดือน ไม่มีเงินเก็บ บางครั้งต้องหากุ้ยยืมมาใช้ ยิ่งตอนหน้าท่วมที่ผ่านมา ท่วมนานกว่า 3 เดือน หมดค่าใช้จ่ายไป  
จำนวนมาก บ้านที่เก่าอยู่แล้วเกือบจะพัง ไม่รู้ว่าจะใช้อาศัยได้อีกนานแค่ไหน หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้  
พวกเราคงต้องทนอาศัยในบ้านหลังเดิมกันต่อไป ขอขอบคุณบริษัทนิสสันและมูลนิธิที่อยู่อาศัยที่มองเห็นความเดือด  
ร้อนและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้อย่างไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะมีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลือได้ถึงเพียงนี้  
...ขอบคุณจริงๆ ค่ะ..”

**หมายเหตุ Blue Citizenship** คือพันธสัญญาของนิสสันที่จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน เราสัญญาต่อลูกค้า  
พนักงาน และผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เราดำเนินกิจการเพื่อที่จะสร้างคุณค่า และความยั่งยืนของยานยนต์สำหรับทุกคน  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เราทำงานเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในสังคม

\*\*\*\*\*

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและ  
พัฒนาชุมชน โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันในการนำการพัฒนาแบบองค์รวมและก่อให้เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการมอบโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ช่วยกระตุ้น  
การเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และก่อให้เกิดการบูรณาการทาง  
สังคม และเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นของครอบครัวและชุมชน เรายังนำความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ จัดการ

ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยกว่า 8,800 ครอบครัวในการสร้างและซ่อมแซม บ้านที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ มีความมั่นคง ปลอดภัย กว่า 44,000 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุข อนามัยที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ต่อไป และหลังเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทำงาน ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความสนับสนุนด้านเงินทุนและวัสดุก่อสร้าง พร้อมกับนำอาสา สัมคร่วมฟื้นฟู ซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ จนสามารถนำความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบอุทกภัยรวมกว่า 1,000 ครอบครัวและโรงเรียนได้รับการฟื้นฟู 29 แห่ง สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านความทุกข์จากอุทกภัยให้กลับ มาดำเนินชีวิตได้ตามปกติต่อไป